

เขียนโดย admin phetchabunpao

วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2022 เวลา 16:15 น.



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาระ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิและสำหรับผู้มีทักษะ) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕, ภาคความรู้ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ พนักงานจ้างทั่วไป โดยการทดสอบ ทดสอบปฏิบัติจริง และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรฯ อย่างเดียวกันนี้อีก บัญชีนี้ให้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรฯ นี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสม และพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เขียนโดย admin phetchabunpao

วันศุกร์ที่ 08 กรกฎาคม 2022 เวลา 16:15 น.

[องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์](#) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์